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ทล.ทุ่ม1.5พนัล้านแก้จราจร'โคราช' ท าอีไอเอทางลอด'แยกประโดก' รบัศก.โต-ยานพาหนะแสนคนั 
Source - มตชิน (Th) 
 
         เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ ที่โรงแรมววีนัโคราช อ.เมอืง จ.นครราชสมีา นายมุรธาธรี ์รกัชาตเิจรญิ 
รองผู้ว่าราชการจงัหวดันครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมหารอืแนวทางการศึกษาผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม (EIA) โครงการก่อสรา้งทางแยกต่างระดบัจุดตดัทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมติรภาพกบัถนน
ชา้งเผอืก บรเิวณทางแยกประโดก โดยนายศกัดิส์ริ ิสรรพศริโิสภณ ผูจ้ดัการโครงการฯ กล่าวว่า โครงการ
ดังกล่าวมีมูลค่า 1,500 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาการจราจรคับคัง่ เนื่ องจากการจัดการจราจรด้วย
ไฟสญัญาณไม่สามารถรองรบัปรมิาณการเดนิทาง ท าให้การเดนิทางล่าช้าเกดิอุบตัเิหตุบ่อยครัง้ กรมทาง
หลวงจงึออกแบบศกึษาโครงการก่อสรา้งทางลอดใตถ้นนมติรภาพ ระยะทาง 1,750 เมตร สงู 5.50 เมตร ม ี
6 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร มหีลงัคาปิดระยะทาง 170 เมตร ขณะนี้ผ่านความเห็นชอบของ
ประชาชน อยู่ระหว่างประเมนิผลกระทบ จากนัน้น าข้อมูลไปก าหนดมาตรการป้องกนั แก้ไข และลดผล 
กระทบสิง่แวดลอ้ม 
          นายพรชยั ศลิารมย ์แขวงทางหลวงนครราชสมีา ที่ 2 กล่าวว่า ปัญหาการจราจรตดิขดัทางแยก
ประโดกเชื่อมต่อทางแยกนครราชสมีา หรอืสามแยกบิก๊ซโีคราชค่อนขา้งวกิฤต แต่ละวนัมยีานพาหนะแล่น
ผ่านนับแสนคนั ตลอดสองฝัง่ถนนเป็นทีต่ ัง้ศูนยก์ารคา้ หา้งสรรพสนิคา้ สถานศกึษา โรงแรม โรงพยาบาล 
สถานประกอบการจ านวนมาก ขณะทีก่ารจดัการจราจรดว้ยสญัญาณไฟไม่สามารถรองรบัได ้และขอ้จ ากดั
ทางกายภาพบรเิวณทางแยกทัง้สองแห่ง มกีารก่อสรา้งช่องจราจรเตม็ทุกทศิทาง ไม่สามารถขยายเพิม่ได้
อกี ในปี 2548 กรมทางหลวงได้ศกึษาออกแบบก าหนดรูปแบบทางลอดดา้นขาเขา้เมอืง บรเิวณทางแยก
นครราชสมีา ก่อนถงึห้างบิก๊ซ ีสิ้นสุดที่สะพานลอยคนขา้มวทิยาลยัเทคนิคนครราชสมีา ระยะทาง 1,181 
เมตร แต่ประชาชนไม่เหน็ดว้ย ต่อมาปี 2556 ไดจ้ดัประชุมโครงการก่อสรา้งทางลอดบรเิวณทางแยกประ
โดก ซึง่ประชาชนเหน็ชอบ งบด าเนินการ 800 ลา้นบาท 
          "กรมทางหลวงจะน าข้อคดิเหน็และขอ้เสนอของทุกภาคส่วนไปปรบัปรุงแก้ไขพฒันาโครงการให้
เหมาะสม พร้อมมาตรการป้องกัน แก้ไข เยยีวยาความเดือดร้อนหรอืความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ประชาชน สถานประกอบการในพื้นที่ก่อสรา้ง หากเสรจ็สิ้นจะน าเสนอกรมทางหลวงอนุมตังิบด าเนินการ
ต่อไป" นายพรชยักล่าว 
          นายชชัวาล วงศ์จร ประธานหอการคา้จงัหวดันครราชสมีา กล่าวว่า ทุกภาคส่วนเหน็ความส าคญั
ของการก่อสร้างทางลอดแยกประโดก แต่กระบวนการล่าช้ามาก ไม่สอดรบักับโครงการมอเตอร์เวย ์
ภาคเอกชนจงึหารอืกบันายวเิชยีร จนัทรโณทยั ผู้ว่าราชการจงัหวดันครราชสมีา ขอให้เร่งรดัโครงการให้
เสรจ็สิน้ภายในปี 2563 เพื่อสอดคลอ้งกบัเมกะโปรเจก็ตใ์นอนาคต 
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จบัมือดนัชลบรีุอินโนเวชัน่ภาคตะวนัออก 
Source - ไทยโพสต ์(Th) 
 
          นายสุนทร ธญัญวฒันกุล  หอการค้าจงัหวดัชลบุรี จบัมอืร่วมกบัคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
บูรพา โดยม ีรศ.ดร.สมนึก ธรีะกุลพศุิทธิ ์ผู้ปฏบิตัหิน้าทีอ่ธกิารบดมีหาวทิยาลยับูรพา ลงนามบนัทกึความ
ร่วมมอื เพื่อให้เกดิประสทิธผิลจากผลงานนวตักรรมในมติใิหม่ของหอการคา้จงัหวดัชลบุร ีที่ได้สนับสนุน
ส่งเสรมิความร่วมมอื ทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งเน้นการพฒันาผู้ประกอบการภาคตะวนัออกให้ใช้งานวจิยัเป็น
ส่วนหนึ่งในการด าเนินธุรกิจเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนั และต่อยอดเศรษฐกิจ จ.ชลบุร ีพร้อม
ผลกัดนั 7 โครงการน ารอ่ง ทีร่ว่มกนัระหว่างอาจารย ์นักวจิยั และผูป้ระกอบการชงูานวจิยัสู่ธุรกจิ ดนัชลบุรี
เป็นอนิโนเวชัน่ฮบัแห่งภาคตะวนัออกของไทย 
 
คลงัช้ีศก.แกร่ง!ยอดซ้ือรถใหม่เพ่ิม 
Source - เวบ็ไซตแ์นวหน้า (Th) 
 
          นายพรชยั ฐรีะเวช ที่ปรกึษาด้านเศรษฐกิจการเงนิในฐานะโฆษกส านักงานเศรษฐกิจการคลงั
(สศค.)แถลงภาวะเศรษฐกิจการคลงัประจ าเดอืนมกราคม 2561 ว่า เศรษฐกิจไทยขยายตวัได้ดต่ีอเนื่อง 
โดยเฉพาะด้านอุปสงคท์ี่ขยายตวัไดอ้ย่างแขง็แกร่งจากการส่งออกสนิค้าที่ขยายตวัสูงสุดในรอบ 62 เดอืน 
การบรโิภคภาคเอกชนที่ขยายตวัได้ดจีากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ปรมิาณจ าหน่ายรถยนต์นัง่ และ
ดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคเกี่ยวกบัเศรษฐกจิโดยรวมทีป่รบัตวัสงูสุดในรอบ 34 เดอืน การลงทุนภาคเอกชน
ยงัไดร้บัปัจจยัสนบัสนุนจากมาตรการภาษเีพื่อส่งเสรมิการลงทุนในประเทศ 
          ส่วนเศรษฐกิจภูมภิาคในเดอืนมกราคม ปี 2561 ขยายตวัอย่างทัว่ถึงในทุกภูมภิาคน าโดย ภาค
ตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจากการฟ้ืนตวัของการบรโิภคและการ
ลงทุนภาคเอกชน สอดคล้องกบัการขยายตวัต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ส าหรบัเสถยีรภาพเศรษฐกจิ
ทุกภมูภิาคยงัอยูใ่นเกณฑด์ ี
          โดยภาคตะวนัออก เศรษฐกจิขยายตวัสอดคลอ้งกบัการบรโิภคสนิคา้ในหมวดสนิคา้คงทน สะทอ้น
จากยอดรถยนต์นัง่ และรถจกัรยานยนต์จดทะเบยีนใหม่ ขยายตวัรอ้ยละ 35.6 และ 11.4 ต่อปี ตามล าดบั 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เศรษฐกจิส่งสญัญาณขยายตวั สะท้อนยอดรถยนต์นัง่และรถจกัรยานยนต์จด
ทะเบยีนใหม่ขยายตวัรอ้ยละ 23.8 และ 2.3 ต่อปี ตามล าดบั ภาคใต้ การลงทุนภาคเอกชน และภาคการ
ท่องเทีย่วเป็นปัจจยัขบัเคลื่อนหลกั สะทอ้นจากยอดรถยนต์นัง่จดทะเบยีนใหม ่ขยายตวัทีร่อ้ยละ 28.2 ต่อปี 
เช่นเดยีวกนักบัการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตวัต่อเนื่อง สะท้อนจากยอดรถปิกอพัและยอดรถบรรทุกจด
ทะเบียนใหม่ ขยายตัวร้อยละ 13.5 และ 48.9 ต่อปี ตามล าดับ ภาคเห นือ ยอดรถยนต์นั ง่และ
รถจกัรยานยนตจ์ดทะเบยีนใหม ่ขยายตวัทีร่อ้ยละ 24.5 และ 5.4 ต่อปี 



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรปุข่าวหอการคา้ไทย สภาหอการคา้ฯ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประจ ำวันที ่27 กุมภำพันธ์ 2561 

  

          ส่วนดชันีความเชื่อมัน่อนาคตเศรษฐกจิภูมภิาค ประจ าเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 จากการประมวลผล
ขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกจิรายจงัหวดัล่าสุด จากส านักงานคลงัจงัหวดั 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พบว่า ดัชนีความเชื่อมัน่อนาคต
เศรษฐกจิ(คาดการณ์ 6 เดอืนขา้งหน้า) พบว่าอยูใ่นระดบัทีด่ขี ึน้กว่าเดอืนก่อนเช่นกนั 
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